



ที่ มท ๐๘๐๙.๔ / ว ๑๕๓๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยา  
ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔)  
๒. บัญชีรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีสิทธินำส่งผลงาน  
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑) รอบ ๑ ปี

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กำหนดให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นคำขอรับการประเมิน  
ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  
เมษายน หรือ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี และกำหนดให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ประเมินผลงาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงาน  
และผลงานทางวิชาการ) ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว ให้จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ถึงสำนักงาน ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผ่านการประเมิน เพื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์  
และเตรียมนำส่งสำนักงาน ก.กลาง ในการประสานการตรวจประเมินผลงานฯ ต่อไป และตามที่กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน  
ผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเทล  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ  
ให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู  
พนักงานครูฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรขอความร่วมมือจังหวัด  
แจ้งสำนักงานเลขาธิการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ

/ก.เมืองพัทยา...

ก.เมืองพัทยา) ดำเนินการ ดังนี้

**๑. กรณีรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการดังนี้**

๑.๑ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ยื่นคำขอรับการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบอบองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นกรรมการจำนวน ๓ คน ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย” ทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ซึ่งได้จัดส่งผลงานฯ ให้สำนักงาน ก.จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายเป็น “ตราพท์” ใบเดียวกัน ในนาม “บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริมณฑลสามารถส่งจ่ายเป็น “เช็คเงินสด” ได้)

๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานด้านวินัยฯ ว่า ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ จากนั้น สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ และรวบรวมเอกสารผลงานฯ พร้อมตราพท์หรือเช็คเงินสดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ นำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนทวาราวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามบัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) อย่างเคร่งครัด หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงานฯ เป็นชุดๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงานฯ และให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ ๑), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญก่อนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลงานฯ นำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ด้วย

**๒. กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ดำเนินการ ดังนี้**

๒.๑ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าว (เยียวยา) อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ที่แจ้งความประสงค์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะส่งผลงานภายหลังการอบรมในช่วงระยะเวลา ๑ ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยระบอบองค์ประกอบคณะกรรมการ

/ประเมิน...

ประเมิน ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนด เป็นกรรมการ จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย” และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการ ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ส่งจ่ายเป็น “ตราฟท์” ในนาม “รศ.ลัดดา ศิลาน้อย”

- อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานฯ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ในอัตรา คนละ ๘๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๒,๔๐๐ บาท)

- อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ จำนวน ๑๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

ทั้งนี้ ให้แต่ละ อปท. ส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ใน อปท. นั้นๆ รวมกันในตราฟท์เพียง ๑ ฉบับเท่านั้น

๒.๒ สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ และรวบรวมผลงานฯ พร้อมตราฟท์ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ นำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนทวารวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงานฯ เป็นชุดๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดประกอบด้วยสำเนาแบบคำขอให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมิน), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ ปิดด้วย ใบปะหน้าชุดผลงานฯ และให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ วรรณเวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕



บัญชีรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีสิทธินำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมวารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑) รอบ ๑ ปี

ที่	จังหวัด	อปท.	สำนัก/กอง/โรงเรียน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	ชลบุรี	ทม.ชลบุรี	เทศบาลวัดกำแพงฯ	นาง นพพร จินาพันธ์	ครู
๒	นครราชสีมา	อบจ.นครราชสีมา	ด่านเกวียนวิทยา	นาง จงดี ชนะเพียร	ครู
๓	นครศรีธรรมราช	ทม.ปากนั้ง	เทศบาลวัดศรีสมบุญ	นาง จันทิมา คงประดิษฐ์	ครู
๔	นครสวรรค์	ทน.นครสวรรค์	เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้	นาง สุพัตรา คร้ามอ่วม	ครู
๕	นครสวรรค์	ทม.ชุมแสง	เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)	นาย ปุณณพัฒน์ นพวงศ์แก้วแก้ว	ครู
๖	พัทลุง	ทม.พัทลุง	เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์	นาง นงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ	ครู
๗	ยโสธร	อบจ.ยโสธร	ชุมชนนาออกหนองบก	นาง นวลจิต จันดาเบา	ครู
๘	ระยอง	ทน.ระยอง	เทศบาลบ้านปากคลอง	นาง อำไพ จำนงค์สุข	ครู
๙	ลำปาง	ทน.ลำปาง	เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	น.ส. สายทอง ศิริแสน	ครู
๑๐	สงขลา	ทน.หาดใหญ่	เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)	นาย ดลย์เหลาะ เหลี่ยมมามาต	ครู
๑๑	สงขลา	ทน.หาดใหญ่	เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)	นาย ธรรมบุญ แซ่ตั้ง	ครู
๑๒	สระแก้ว	ทต.วังน้ำเย็น	เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา	นาง พิศมัย ช่างไม้	ครู
๑๓	สระแก้ว	ทต.วังน้ำเย็น	เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา	นาง ระเบียบ อุ่นปฏิชัย	ครู
๑๔	สุโขทัย	ทต.บ้านโดนด	บ้านโดนด (คีรีมาศวิทยา)	นาง ปารีชาติ ดรณวรคุณ	ครู

๑๖๕